

เสียงธรรมจากห้อง “ครูเมตตาสมาธิ” วันที่ 23 กันยายน 2566

เรื่อง แก้วกายสิทธิ์

โดย อาจารย์ คณานันท์ ทวีโภค

สำหรับวันนี้ก็เป็นคอร์สพิเศษสำหรับห้องครูเมตตาสมาธินะครับ วันนี้เดี่ยวเราจะฝึกในเรื่องของจิต อภิญญา จิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะฝึกในเรื่องของแก้วกายสิทธิ์ วันนี้เราทุกคนที่เข้ามาเตรียมลูกแก้วไว้พร้อมแล้วใช่ไหมครับ เดี่ยวรอเข้ามาอีกให้ครบสัก 20 ท่าน ในระหว่างนี้ก็ให้เราเอาลูกแก้ววางไว้ที่ฝ่ามือของเรา เริ่มเลยนะ 20 ท่านละ 21 ท่าน 22

กำหนดจิต ผ่อนคลายตัดร่างกาย ฝ่ามือเราวางลูกแก้วไว้ใจกลางฝ่ามือ รู้สึกสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของลูกแก้ว รู้สึกถึงความใสของลูกแก้ว กำหนดตัดร่างกายผ่อนคลายร่างกายให้มากที่สุด อยู่กับความสงบ อยู่กับอารมณ์ที่สงบนิ่ง เป็นอุเบกขา ทำความรู้สึกถึงลูกแก้วที่อยู่ใจกลางฝ่ามือ กำหนดน้อมนึกอธิษฐานจิต ว่าวันนี้เราเจริญพระกรรมฐานฝึกสมาธิ และน้อมจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดแก้วกายสิทธิ์ เป็นของที่เป็นบุญฤทธิ์ประจำตัวของเราแต่ละคน ตั้งจิตอธิษฐาน ขอกำลังแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ กำลังแห่งครูบาอาจารย์ พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เมตตาประสิทธิประสาท ขอให้ลูกแก้วเป็นลูกแก้วกายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ มีอภิญญา มีชีวิตจิตใจ ในขณะที่ฝ่ามือเราถือลูกแก้วนี้ ทำความรู้สึก เชื่อมความรู้สึก เชื่อมกระแสสายสัมพันธ์ กับลูกแก้วที่อยู่ที่ฝ่ามือของเราตอนนี้ กำหนดว่าลูกแก้วนี้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกระแสจิตของเรา จากนั้นค่อยๆ ฟังเรื่องราวเรื่องเล่า เรื่องราวของธาตุกายสิทธิ์ ถ้าเราสังเกตครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์สำคัญเกือบทุกรูป มักจะมีลูกแก้วเป็นลูกแก้วคู่บุญบารมี หลวงพ่อฤๅษีท่านก็มีลูกแก้วคู่บุญบารมีท่าน หลวงพ่อสดวัดปากน้ำก็มีลูกแก้วคู่บุญบารมีท่าน หลวงปู่ดู่ท่านก็มีลูกแก้วคู่บุญบารมีท่าน ของเราเป็นลูกศิษย์เราเจริญรอยตามกำลังของครูบาอาจารย์ ลูกแก้วจะเกิดกายสิทธิ์ขึ้นได้ สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจจริงๆ คือการที่จิตของเราเชื่อมสายสัมพันธ์กับลูกแก้วอันเป็นวัตถุธาตุ ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ทางสายหลวงปู่สด หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ซึ่งเป็นแม่ชีหลายท่านก็ดี เป็นอุบาสิกาหลายท่านก็ดี ก็มีลูกแก้ว อันที่จริงสายหลวงปู่ดู่ สายหลวงตาม้า ก็มีลูกแก้วจักรพรรดิ เพียงแต่เรายังใช้กำลังของลูกแก้วได้ไม่เต็มที่ไมเต็มกำลัง ให้เราลองถามจิตของเราเองว่าเวลาที่เราปฏิบัติในกำลังของมโนเมยิทธิ เวลาขึ้นไปกราบพระก็ดี เราเคยได้ลูกแก้วไหม เคยได้ลูกแก้วที่เป็นทิพย์ไหม น่าจะแทบทุกคนเคยได้ลูกแก้ว สิ่งสำคัญก็คือเราได้มากี่ลูกแล้ว ได้แล้วรู้จักใช้กำลังของลูกแก้วที่เป็นทิพย์ไหม ลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วคู่บุญบารมีเป็นลูกแก้วที่เป็นแก้วจักรพรรดิ ลูกแก้วที่เป็นแก้วกายสิทธิ์ ถึงเวลาที่นำมาใช้ก็จะเหมือนกับลูกแก้วเขามีอิทธิฤทธิ์ มีชีวิตจิตใจ ถ้าเราปฏิบัติดีจิตใส จิตผ่องใส จิตอยู่ในความดี จิตมีความเคารพในพระรัตนตรัย ลูกแก้วเขาก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เกิดความกายสิทธิ์ อย่างสมัยโบราณ สมัยก่อน ลูกแก้วใสๆที่เป็นคริสตัลก็ดี ที่เป็นแก้วก็ดี อย่างสมัยปัจจุบันจะหาได้ยาก ลูกแก้วสมัยก่อน เมื่อสักหลายสิบปีก่อน 4-50ปี ลูกแก้วที่พอหาได้ก็มักจะเป็นลูกแก้วจากหินเขียวหनुมาน ซึ่งลูกแก้วเหล่านั้นก็มักจะมีสีขุ่น แต่สิ่งที่เกิดความอัศจรรย์ได้ก็คือ เมื่อปฏิบัติกำหนดจิตให้ใส กลั่นจิตให้ใส ลูกแก้วที่เป็นหินเขียวหनुมานที่มีลักษณะขุ่น ก็จะกลายเป็นแก้วที่ใส ค่อยๆใสขึ้น ขาวขึ้น ใสขึ้น อันเป็นว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นเปลี่ยนธาตุ เปลี่ยนผลึกของลูกแก้วนั้นให้ใสขึ้นได้ ดังนั้นพวกเราเองโชคดีที่ลูกแก้วนั้นส่วนใหญ่ที่ได้มามากจะใส แต่ถ้าหากใครได้เป็นลูกแก้วจักรพรรดิลูกเล็กๆเท่าหัวแม่มือก็มักจะเป็นลูกแก้วสีเขียว อย่างตอนนี้บางคนก็มีลูกแก้วสีเขียว บางคนก็มีลูกแก้วใส ลูกแก้วที่มีลักษณะหรือมีขนาดกำลังพอดีที่เหมาะสมที่จะมาใช้อธิษฐานเป็นลูกแก้วกายสิทธิ์ประจำตัว ก็จะมีขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 นิ้ว อยู่ในอุ้งมืออยู่ในฝ่ามือพอดี คราวนี้สิ่งที่เราจะต้องใช้ในการฝึกในการปฏิบัติในการอธิษฐานลูกแก้ว

อันที่ 1 เวลาที่เราหยิบจับลูกแก้วเราเริ่มรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงมีความผูกพันกับลูกแก้ว

จากนั้นด้วยความเป็นแก้วนั้น สิ่งสำคัญก็เหมือนที่เราฝึกมาตลอดก็คือ กำหนดกณจิตคือลูกแก้วนี้เชื่อมโยงกับจิตของเรา แก้วผ่องใส จิตเราผ่องใส จิตเราผ่องใส ลูกแก้วผ่องใส เราทรงกณดินน้ำลมไฟ ลูกแก้วนั้นก็กำลังของธาตุดินน้ำลมไฟ เราทรงในกณจิต ลูกแก้วก็ทรงอยู่ในกณจิต ตอนนี้อยู่ใครมีลูกแก้วใสอยู่แล้ว เราก็กำหนดว่าจิตของเราใส ใสเหมือนกับลูกแก้วนั้น ยิ่งใสใจเรายิ่งอึดยิ่งมีความสุข มองลูกแก้วที่ใส

จากนั้นกำหนดเริ่มต้นจากเห็นลูกแก้วนั้นค่อยๆสว่าง ลูกแก้วเปล่งรัศมีฉัพพรรณรังสีสีรุ้งทั้งเจ็ดออกมาจากลูกแก้ว รู้สึกว่าลูกแก้วมีรัศมี มีแสงสว่างสีรุ้งแผ่ออกมาตลอดเวลา ใจเรายิ่งอึด ใจเรายิ่งมีความสุข ในขณะที่ลูกแก้วเปล่งแสงสว่างเป็นแสงสีรุ้งเป็นเส้นแสงแผ่ออกมา เรายิ่งรู้สึกสัมผัสถึงพลังของลูกแก้ว

จากนั้นกำหนดจิตต่อไป อันนี้เราจะเริ่มเดินวิชาตามแนวทางของวิชชาธรรมกาย ที่ก่อให้เกิดแก้วกายสิทธิ์เราขยับ วันนี้พยายามอยู่ในท่าหนึ่ง พยายามนั่งฝึก ให้ปรับอิริยาบถ จากนั้นกำหนดใช้ฝ่ามือทั้งสองข้าง ประสานกันที่ตัก ให้ลูกแก้วนั้นอยู่ที่ฝ่ามือ แต่ความรู้สึกว่าลูกแก้วนั้นอยู่ภายในกายของเรา ได้สะอาด สองนิ้ว ลูกแก้วนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายหรือตันเกียน กำหนดว่าลูกแก้วนั้นอยู่ภายในกายของเรา ลูกแก้วที่เป็นลูกแก้วจริงอยู่นั้นอยู่เหมือนฝ่ามือทั้งสองข้างกำลังประสาน ประคับประคองลูกแก้วนั้นเชื่อมโยงอยู่กับลูกแก้วที่เป็นทิพย์ที่อยู่ภายในกาย

จากนั้นกำหนดจิต อธิษฐานโดยน้อมจิตอาราธนากำลังของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ กระแสแห่งพระธรรม กระแสแห่งพระอรหันต์ พระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ กระแสบุญศักดิ์สิทธิ์จากพระนิพพาน รวมถึงบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์แห่งครูบาอาจารย์ที่มาประสิทธิ์ประสาททุกรูปทุกท่าน มีหลวงพ่อดำสิงคำ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้า พระอรหันต์ในอดีตกาล นับตั้งแต่พระอัครสาวกทั้งสองคือพระโมคคัลลาสารีบุตร พระอสิตมหาสาวกผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆทุกๆพระองค์ บารมีของหลวงปู่เทวโลกอุดร บารมีของพระอุปคุตพระผู้พิชิตมาร ขอกำลังบุญกำลังบารมีของทุกท่านจงมารวมประสิทธิ์ประสาทอยู่ในลูกแก้วกายสิทธิ์ของข้าพเจ้านี้ ขอจงเป็นของคู่บุญคู่บารมีของข้าพเจ้านี้

จากนั้นกำหนดจิตว่าลูกแก้วที่อยู่ในศูนย์กลางกายและลูกแก้วในมือที่ประสานอยู่ที่ตักนี้ เปล่งประกายสว่าง สว่างขึ้น เป็นเส้นแสงเรืองรองมากขึ้น จนรู้สึกได้ว่ากายของเราพลอยสว่างเป็นแก้วใส กระแสกำลังจิต อาราธนาพุทธานุภาพผนึกร่วมกับดวงจิต การเจริญพระกรรมฐานของเราผนึกรวมอยู่ในดวงแก้วกายสิทธิ์นี้ ตั้งจิตอธิษฐานว่า "กรรมฐานเจ้า ดวงแก้วอันประเสริฐ พระกรรมฐานทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเจริญจิต เจริญทั้งสมณะวิปัสสนา กณจิตอันมีกำลังกล้า อนุสรมายิตี รวมถึงวิปัสสนาญาณ กำลังแห่งอารมณ์พระนิพพานอันบริสุทธิ์จิต ขอจงมาประสิทธิ์ประสาทประจูนิตฤทธิแห่งการเจริญพระกรรมฐาน ผนึกเป็นผลึกรวมอยู่ในดวงแก้วในฝ่ามือทั้งสองข้างของข้าพเจ้า แก้วกายสิทธิ์ของดั่งขึ้น ขอจงทรงความเป็นอธิฤทธิอภิญา กรรมฐานทั้งหลายในอดีตชาติที่สั่งสมเพาะบ่มบารมีมารวมถึงบารมีทั้งสามสิบห้า ขอจงเป็นแสงสว่างส่องพุ่งมาจากทุกภพชาติ จากทุกสถานที่ จากทุกกาลเวลา จากทุกชาติภพ ของทิพย์ ของศักดิ์สิทธิ์วิเศษอัศจรรย์ทั้งหลายในชาติภพที่ข้าพเจ้าเป็นเทพพรหมเทวา เป็นพญานาคราชอันมีฤทธิ์ ขอสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ ของที่เคยเป็นของคู่บุญบารมี สิ่งที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทรวมลงมา จากการเจริญพระกรรมฐานของทิพย์ทั้งปวง ขอจงเป็นแสงสว่างส่องพุ่งลงมารวมตัวกันอยู่ในดวงแก้วกายสิทธิ์ในฝ่ามือทั้งสองข้างของข้าพเจ้านี้ แสงสว่างค่อยๆรวมตัวมากขึ้น ดวงแก้วสว่างขึ้น แสงรัศมีสีรุ้งสว่างแผ่ออกมาจากดวงแก้วกายสิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์คู่บุญบารมีสว่างขึ้น รวมบุญรวมบารมีรวมอธิฤทธิอภิญาบารมีสามสิบห้า รวมกำลังแห่งพระกรรมฐานรวมตัวอยู่ในดวงแก้วกายสิทธิ์ ณ จิตนี้ สว่างขึ้น เป็นประกายพริ้ว เป็นกระแสสีรุ้งสว่างขึ้น" รู้สึกถึงกระแสพลังของลูกแก้วในฝ่ามือของเราเองแต่ละบุคคล สงบนิ่งอยู่กับลูกแก้ว กระแสพลังงาน กระแสกุศล กระแสแห่งบุญ ผนึกรวมตัวพลังงานแห่งกุศล รวมตัวอยู่ในลูกแก้ว

จากนั้นกำหนดจิต น้อมนึกเจริญวิชชาธรรมกาย อธิษฐานจิตขอให้กลางดวงแก้วปรากฏกำลังของพระพุทธองค์เป็นองค์พระ อาราธนาปรากฏเป็นสมเด็จองค์ปฐมอยู่ในใจกลางดวงแก้วสว่าง แสงสว่าง กำลังพุทธบารมีของสมเด็จ

องค์ปฐมยิ่งปรากฏสว่างขึ้น ลูกแก้วยังมีกำลังเพิ่มขึ้น สำหรับในวิชชาธรรมกาย สมเด็จพระปฐมทางวิชชาธรรมกายก็จะ  
ขนานพระนามท่านว่าองค์ตันธาตุดันธรรม คำว่าตันธาตุดันธรรมก็คือ หมายถึงว่าท่านเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมอันเป็น  
วิโมกข์ คือหลุดพ้นเป็นองค์แรกคือเป็นองค์ตันก็คือเป็นต้นธาตุดันธรรม ดังนั้นแนวทางของแต่ละวิชานั้นจริงๆนึก  
ประสานรวม เพียงแต่เรามีความเข้าใจความเชื่อมโยงความสอดคล้องและประสานวิชาต่างๆรวมเป็นหนึ่งไว้

เมื่อกำหนดภาพสมเด็จพระปฐมอยู่ในดวงแก้วสว่าง กำหนดซ้อนสลับทับทวี กำหนดจิตลึกลงไปในองค์พระที่  
อยู่ในดวงแก้วที่ศูนย์กลางกายคือบริเวณใต้สะดือสองนิ้ว หรือต้นเถียน ศูนย์กลางกายฐานที่ตั่งของจิต กำหนดให้เห็น  
เป็นดวงแก้ว ดวงแก้วสว่างขยายใหญ่ขึ้น องค์พระขยายใหญ่ขึ้น ภายในลูกแก้วที่อยู่ศูนย์กลางกายขององค์พระปรากฏ  
ลูกแก้วเพิ่ม และในลูกแก้วนั้นก็ปรากฏองค์พระซ้อนลึกลงไป ดวงแก้วขยายสว่างใหญ่ขึ้น และภายในดวงแก้วก็ปรากฏ  
องค์พระลึกลงไป กำหนดเดินจิตทรงภาพนิมิตให้เห็นพระและดวงแก้วที่ลึกลงไป ลึกลงไป จนถึงปรมาณูธาตุเล็กที่สุด  
เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด ลึกลงไป ละเอียดเล็กลงไป จิตเราเดินจิตพุ่งตามภาพนิมิตดวงแก้วที่เราถืออยู่ จนถึงระดับ  
ปรมาณูเล็กที่สุดยิ่งกว่าอะตอม ถ้าหากเป็นภาษาปัจจุบันก็คือภาพองค์พระดวงแก้วลึกลงไป ลึกลงไป ละเอียดย่อยลึกลง  
ไป ลึกลงไป ในระดับของควันตัม กำหนดเดินจิต น้อมจิต เดินจิตเห็นองค์พระลึกลงไป ดวงแก้วลึกลงไป องค์พระลึกลง  
ไป รอบกายเราห้อมล้อมไปด้วยรัศมีแสงสว่างจากดวงแก้วที่เป็นฉัพพรรณรังสีเป็นแสงสีรุ้ง จิตเราเดินลงไป ย่อเล็กลง  
ไป องค์พระลึกลงไป ลึกลงไป จนถึงปรมาณู จนถึงระดับอนุภาค จนถึงระดับควันตัม ลึกลงไปถึงที่สุด จนพลังงานของ  
ลูกแก้วเกิดสภาวะกลั่น จนมีความละเอียดใสถึงระดับควันตัม ลึกลงไป รู้สึกถึงได้พลังของลูกแก้วกายสิทธิ์ที่เราถืออยู่

จากนั้นกำหนดนิมิตให้ลูกแก้วที่เราถือในมือนั้นขยายใหญ่คลุมกายของเราทั้งหมด ลูกแก้วขยายใหญ่ ตัวเรา  
อยู่ในดวงแก้ว รู้สึกถึงว่าเนื้อแก้วหุ้มกายเนื้อของเรา กายเนื้อของเราค่อยๆเปลี่ยนเป็นกายทิพย์กายแก้วใสอยู่  
ภายในดวงแก้ว จากกายแก้วใสค่อยๆเปลี่ยนกายเป็นกายของเทวดา กายทิพย์ของกายเทวดาอยู่ในดวงแก้วใส กาย  
จากกายเทวดาเปลี่ยนเป็นกายของพรหม เป็นสีทองสว่างอยู่ในดวงแก้ว รู้สึกถึงกายของพรหมอยู่ในดวงแก้ว

กำหนดจิตต่อไป ให้เห็นกายพระวิสุทธิเทพอยู่ในดวงแก้ว กายของเราเปลี่ยนเป็นกายพระวิสุทธิเทพอยู่ในดวง  
แก้ว กำหนดอธิษฐานจิต จากกายที่เป็นกายพระวิสุทธิเทพย่อเล็กลงไปอยู่ในดวงแก้วใจกลางฝ่ามือที่เราถืออยู่ มี  
กายพระวิสุทธิเทพปรากฏอยู่ จากนั้นอธิษฐานจิตต่อไปว่า ขอให้ดวงแก้วนี้นำพาอาทิสมาณกายของข้าพเจ้า ด้วยกำลัง  
แห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ยกอาทิสมาณกายของข้าพเจ้าขึ้นไปบนพระนิพพาน

จากนั้นกำหนดจิตอธิษฐาน ขึ้นไปกราบพระพุทธรองค์ พร้อมกับนำดวงแก้วกายสิทธิ์ของเราถือไว้กลางฝ่ามือ น้อมจิต  
อธิษฐานไปกราบสมเด็จพระปฐม น้อมจิตถวายท่านขอให้ท่านประสิทธิ์ประสาท มีพุทธานุญาต ขอให้ดวงแก้วที่เราตั้ง  
จิตอธิษฐานจากการเจริญพระกรรมฐานนี้ ก่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ ขอรวมบุญรวมบารมีท่านศีลภาวนาบารมี  
สามสัทธรรมฐานทุกลมหายใจทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันที่เราปฏิบัตินั้น ถูกผนึกบันทึกกรรมบุญลงไป  
ในดวงแก้วกายสิทธิ์คู่บุญคู่บารมีของข้าพเจ้า ให้บารมีให้อิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์นั้นไม่ตกไม่หล่นไม่หลุดไม่รั่วไปในที่ใด ขอกลั่นบุญ  
ให้เป็นแก้วใสรวมอยู่ในแก้วกายสิทธิ์คู่บารมีของเราแต่ละคน

กำหนดจิตค่อยๆประคับประคองถวายสมเด็จพระปฐม ขอให้ท่านประสิทธิ์ประสาท และขอให้ครูบาอาจารย์ผู้ทรงญาณ  
ทรงอิทธิฤทธิ์ทรงบารมีเจ้าของวิชาท่านเมตตาตามาปรากฏ ขอให้ท่านยื่นลูกแก้วประทานให้กับข้าพเจ้าแต่ละบุคคล  
ลูกแก้วของอาจารย์แต่ละองค์ครูบาอาจารย์ของจอมารวมตัวเป็นหนึ่ง จากพระพุทธรเจ้าองค์ปัจจุบัน จากสมเด็จพระปฐม  
จากหลวงปู่สวด จากพระอุปคุต จากพระสารีบุตร จากพระโมคคัลลานะ ขอให้ลูกแก้วที่ทุกท่านเมตตาประทานให้ ความ  
เป็นทิพย์จึงมารวมผนึกอยู่ในลูกแก้วกายสิทธิ์ประจำกายของข้าพเจ้า ณ บัดนี้

จากนั้นเราทรงอารมณ์แห่งอารมณ์พระนิพพาน ตั้งจิตอธิษฐานผนึกรวมอยู่ในลูกแก้วกายสิทธิ์ อารมณ์ตัด  
กิเลส อารมณ์ตัดชาติภพ อารมณ์ตัดร่างกาย อารมณ์ตัดสังโยชน์ทั้งสิบประการ อารมณ์จิตที่มีความเคารพมั่นคงใน

พระรัตนตรัยมั่นคงในครูบาอาจารย์ ขอลูกแก้วกายสิทธิ์นี้ จึงเกิดความศกดิ์สิทธิ์สว่างอัศจรรย์ ของมีชีวิตจิตใจให้ข้าพเจ้าน้อมน้อมอธิษฐานได้ตั้งสมาธิปรารถนาเป็นแก้วสารพัดนึก ขอให้แก้วกายสิทธิ์นี้เมื่อข้าพเจ้าได้จับได้มอง ข้าพเจ้าสามารถคืนสู่จิตอันเป็นทิพย์ สู่จิตอันเป็นประภัสสร สู่จิตอันทรงอารมณ์แห่งพระกรรมฐานได้อย่างดีเยี่ยม ดีเลิศ ได้เป็นปกติ ขอดวงแก้วนี้แผ่กรวมกำลังกรรมฐานของข้าพเจ้า กำลังแห่งพุทธานุภาพปรากฏความศกดิ์สิทธิ์ ปรากฏเต็มกำลัง บางคนตอนนี้จะมีความรู้สึกเหมือนกับลูกแก้วนั้นเขาเหมือนจะลอยได้ บางคนก็จะรู้สึกว่าลูกแก้วกายสิทธิ์ในมือของเรามีความสว่าง มีรัศมี มีแสงฉัพพรรณรังสีแผ่ออกมามากมายยิ่ง บางคนก็จะรู้สึกได้ว่าลูกแก้วกายสิทธิ์ของเรานั้นมีพลังงานเข้มข้นยิ่งยวดอย่างยิ่ง บางคนก็รู้สึกว่าลูกแก้วนี้มีอาการอุ่นหรือมีอาการเย็นขยับ สั่นสะเทือนอยู่ อันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคล ตอนนี้ให้เรากำหนดจิตว่ากรรมฐาน กำลังบุญบารมีทั้งหลายของเรารวมตัวผนึกเป็นผลึกอยู่ในลูกแก้ว ลูกแก้วนี้เหมือนกับมีชีวิตจิตใจ เวลาที่เราหยิบเวลาที่เรามอง จิตเรารวมเข้าสู่กรรมฐานได้ง่าย เวลาที่เราตั้งจิตอธิษฐาน หนึ่งหยุดอยู่ในดวงแก้วสว่าง อธิษฐานสิ่งใดก็สำเร็จ กำหนดน้อมอธิษฐานว่ากำลังของดวงแก้วกายสิทธิ์นี้ ยิ่งเรามีความเพียรในการเจริญพระกรรมฐานมากเท่าไร รักษาใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสเบิกบานมากเท่าไร ลูกแก้วนี้ยิ่งทรงความศกดิ์สิทธิ์อัศจรรย์มากขึ้นเพียงนั้น และลูกแก้วนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารักษาใจให้ผ่องใส รักษาใจเราให้อยู่ในกุศลไม่ออกนอกกลุ่มนอกรทาง อยู่กับร่องกับรอย อยู่กับเส้นทางของมรรคผลพระนิพพาน คำสมทานพระกรรมฐานล้านนาที่กล่าวถึง พระกรรมฐานดวงแก้วอันประเสริฐ ตอนนี้ประสิทธิ์ประสาทเป็นแก้วกายสิทธิ์ของเราแต่ละบุคคล ใจเราตอนนี้กำหนดจดจ่ออยู่กับดวงแก้วกายสิทธิ์ กลั่นดวงแก้วกายสิทธิ์นี้ให้ใสขึ้น สว่างขึ้น ใจยิ่งเอิบอ้อมสว่างมีพลัง รัศมีของกำลังบุญที่เราหมั่นกรรมอยู่ในดวงแก้วกายสิทธิ์ ยิ่งแผ่คุ้มครองกายเนื้อและจิตอาทิสมาณกายของเรา กลั่นดวงแก้วให้ใสขึ้น สว่างขึ้น ดวงแก้วยิ่งใสขึ้น สว่างขึ้น กลั่นดวงแก้วให้ใสขึ้นสว่างขึ้น ภาพองค์พระในดวงแก้วยิ่งชัดเจนขึ้น สว่างขึ้น ดวงแก้วนี้เปลี่ยนจากวัตถุธาตุที่เป็นแก้วกลายเป็นพลังงาน เป็นพลังของบุญกุศล พลังของจิตตานุภาพ ดวงแก้วยิ่งสว่างขึ้นใสขึ้น กลั่นดวงแก้วให้ยิ่งใส กลั่นจิตของเราให้ยิ่งใส ใจยิ่งเป็นสุขยิ่งเอิบอ้อม รู้สึกสัมผัสได้ถึงดวงแก้วนี้เป็นดวงแก้วสว่าง เป็นดวงแก้วแห่งบุญบารมี พลังของเราเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับดวงแก้วกายสิทธิ์ กลั่นดวงแก้วให้ใสขึ้นสว่างขึ้น รู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานแสงสว่าง ความเอิบอ้อม ความสบายใจ รัศมีแสงสว่างของดวงแก้วกายสิทธิ์ แผ่คุ้มครองดวงแก้วกายสิทธิ์ ดวงแก้วจักรพรรดิ รวมบุญรวมบารมีมากมายมหาศาลสองไชยชาติของเรา ผนึกกรรมอยู่ในดวงแก้ว เป็นดวงแก้วที่รวบรวมพลังงานแห่งกุศลอย่างยิ่งยวด เป็นเหตุจากอดีตชาติที่เราสะสมเพาะบ่มมา ดวงแก้วกายสิทธิ์ ดวงแก้วบรมจักรพรรดิ เปล่งประกายตื่นขึ้นเชื่อมโยงกับจิตของข้าพเจ้าแต่ละบุคคล กำหนดอธิษฐานเห็นองค์พระภายในเป็นพระทรงเครื่องจักรพรรดิเต็มกำลัง ดวงแก้วยิ่งสว่างรุ่งโรจน์ขึ้น บุญส่งผลทันใจ จิตเกิดกายสิทธิ์ ดวงแก้วกายสิทธิ์ ดวงแก้วบรมจักรพรรดิ ดวงแก้วแห่งบุญกุศลอันข้าพเจ้าแต่ละบุคคลได้บำเพ็ญมาดีแล้ว ดวงแก้วนี้จึงปรากฏทั้งบุญบารมี ทั้งญาณเครื่องรู้ กำลังแห่งสมาบัติ กำลังอภิญาจิต ของจงปรากฏอิทธิฤทธิ์สว่าง หนึ่งหยุดอยู่กับดวงแก้วสว่าง องค์พระตอนนี้เป็นองค์พระทรงเครื่องจักรพรรดิเต็มกำลัง รัศมีสว่างผ่องใสอย่างยิ่ง ฉัพพรรณรังสีรัศมีแสงสว่างเส้นแสงสีรุ้งแผ่กระจายจากดวงแก้วสว่าง จิตของเราสงบนิ่งสว่าง เบี่ยมไปด้วยกำลัง กำลังจิตตานุภาพ กำลังสมาธิจิต เพิ่มพูนขึ้น มากขึ้น ขอความศกดิ์สิทธิ์จงปรากฏ สิ่งใดที่ข้าพเจ้าอธิษฐานในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรม ของจงสำเร็จสัมฤทธิ์ อัศจรรย์ รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม รู้สึกสัมผัสได้ถึงกำลังของบุญที่รวมตัวอยู่ในลูกแก้ว สังฆทานที่เราเคยถวายนับเนื่องมาตั้งแต่อดีตชาติมากมายมหาศาล พระพุทธรูปที่เคยสร้าง ทองคำที่เคยถวาย วิหารทานที่เคยถวาย กำลังสมาธิจิต อภิญญาที่เคยได้ กุศลที่เคยช่วยเหลือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บ้านเมือง ความดีงามกุศลรวมตัวหลอมรวมอยู่ในดวงแก้วกายสิทธิ์ ดวงแก้วบรมจักรพรรดินี้ รู้สึกสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งบุญกุศล พลังงานความสว่าง ความใส องค์พระอยู่ในดวงแก้วสว่าง ของกายสิทธิ์ที่เราเคยได้จากความเป็นทิพย์ปรากฏอยู่ในดวงแก้ว จะเป็นวัชระ จะเป็นตรีศูล จะเป็นสังข์ จะเป็นพระไตรปิฎก หรือสิ่งใดก็ตามรวมอยู่ในดวงแก้วนี้ ดวงแก้วกายสิทธิ์ของจงเชื่อมกับจิตข้าพเจ้า อธิษฐานทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย อธิษฐานในเรื่องของการเป็นแก้วสารพัดนึก อธิษฐานใช้ในการเจริญพระกรรมฐาน อธิษฐานในการรวมบุญรวมจิตของเรา

นับแต่นี้ขอให้ข้าพเจ้าทุกคนที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาท จงสามารถใช้อันเป็นทิพย์ ใช้อิทธิญาจิตในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ต่อส่วนรวมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ประโยชน์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ได้อย่างเต็มกำลังด้วยเทอญ ขอเทพพรหมเทวดาททั้งหลายเมตตาสาธุการ โมทนาสาธุ มีพุทธานุญาต ธรรมานุญาต สังฆานุญาต เทวดานุญาต พรหมมานุญาต อนุญาตให้ข้าพเจ้าใช้ได้ด้วยเทอญ

จากนั้นก็ให้เราทุกคนแยกอาทิสมานกายออกไปน้อมกราบ สมเด็จพระปฐมพระพุทธรเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงเทพพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาปรากฏมาประสิทธิ์ประสาทอยู่บนพระนิพพาน ตั้งจิตกราบ จากนั้นตั้งจิตต่อไป กำหนดรู้ว่านับแต่นี้ เรามีอริยาศัยในการชอบสวดมนต์ จะสวดคาถาเงินล้านก็ดี สวดบทพระจักรพรรดิก็ดี กำหนดจิตพุ่งไฟกัส ผ่าแสงสว่างจากการสวดไปจากลูกแก้วบรมจักรพรรดิลูกแก้วกายสิทธิ์นี้ ขอให้เกิดผลอันดีแห่งการปฏิบัติ เร่งรัดขึ้น รวดเร็วขึ้น เกิดผลความศักดิ์สิทธิ์รวดเร็วยิ่งยวดขึ้นกว่าเดิม

สำหรับวันนี้เดี่ยวใครก็ตามที่มีประสบการณ์ที่สัมผัสได้ว่า พอเราอธิษฐานจิต เราปลุกอธิษฐานลูกแก้วกายสิทธิ์แล้ว เกิดความรู้สึก เกิดนิมิต มีอาการอย่างไรบ้าง ก็ลงไว้ในห้องไลน์ครูเมตตาสมาธิด้วยนะครับ หลายๆคนน่าจะปลุกจิตของเราขึ้น มีกำลังเพิ่มขึ้น หลายๆคนน่าจะสัมผัสได้ชัดเจนเข้มข้น

สำหรับวันนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐาน ให้ลูกแก้วนี้แผ่กระแสเมตตาสว่าง แสงสว่างกระแสเมตตา จากแก้วกายสิทธิ์ จิตของเราแผ่ออกไปทั่วอันดจักรวาลทุกภพทุกภูมิ สามไตรภภูมิ ให้บุญกุศลที่เราหลอมรวมฝึกเป็นหนึ่ง นับตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน แผ่ไปถึงทุกดวงจิตทุกรูปทุกนาม อุทิศน้อมถวายยังท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกๆพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันครบรอบมรณภาพ เราน้อมจิตถวาย วันนี้มีการทำบุญหลวงพ่อบุญพระพรหมยาน เราน้อมจิตกระแสบุญจากแก้วกายสิทธิ์น้อมถวายแผ่สว่างไป น้อมถวายไปยังครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ ตอนนี้น่าจะบางคนที่รู้สึกได้ว่าแสงสว่างรัศมีของลูกแก้วนั้นคลุมกายแล้วรู้สึกว่ามีพลังที่คุ้มครองตนได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน ตอนนี้น้ำลูกแก้วเป็นลูกแก้วกายสิทธิ์แล้วตั้งใจเก็บไว้ดีๆ

จากนั้นตั้งใจโมทนาสาธุ รักษาของดีไว้ให้ได้ รักษาของดีเป็นของบุญบารมีเฉพาะตัวเรา ไม่ใช่เป็นของคนอื่น จำเพาะเจาะจงกับเราแต่ละคนที่เจริญพระกรรมฐานอธิษฐานจิตในวันนี้

สำหรับวันนี้ก็ขอโมทนาบุญกับทุกคนในการปฏิบัติพิเศษ ขอให้รักษาความดี รักษาความใสของลูกแก้ว หากเราปฏิบัติไม่ดีก็ขอให้ลูกแก้วเขาไปแต่ถึงเวลาเขาก็จะรู้ของเขาเอง ถ้าเราทำดีปฏิบัติดีลูกแก้วก็จะยิ่งใสยิ่งเปี่ยมพลัง พลังที่เขาซึมซับก็คือจิต กระแสจิตกระแสเมตตากระแสกำลังพระกรรมฐานที่เราเจริญพระกรรมฐานไว้นั้น ขอบุญกุศลความดีจึงมีกับเราทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

สำหรับวันนี้ขอโมทนาบุญ พุรุษนี้อาจารย์มีคอร์สต้องสอนอาจจะเลิกคำเหนื่อย ดังนั้นพุรุษนี้ก็ขออนุญาตงด 1 วันนะครับ ห้องครูก็โชคดีได้เปรียบวันเสาร์ไม่ค่อยงต ห้องเมตตาสมาธิงดบอยไปหน่อยช่วงนี้ขอภัย

คราวนี้ตั้งจิตให้ลูกแก้วสว่างเต็มทีเต็มกำลัง จากนั้นหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าพุทธรอกโธ ครั้งที่ 2 ธัมโม ครั้งที่ 3 สังโฆ

กำหนดจิตให้ลูกแก้วสว่างรุ่งโรจน์ แผ่ไปทั่วจักรวาล จากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ ถอนจิตจากสมาธิ รู้สึกสัมผัสได้ถึงลูกแก้ว แสงสว่างกำลังบุญที่ฝึกอยู่ โมทนาบุญกับทุกคนนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้สวัสดิ์ครับ

รักษาความดีไว้ให้ได้ตลอดนะ